

Số: /TB-UBND

Bình Xá, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc phát hiện dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Bình Xá

Căn cứ theo phiếu trả lời kết quả của trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương số 4209/CĐ-XN ngày 25/6/2024: 01/01 mẫu dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi đối với mẫu được lấy tại thôn Pò Háng, xã Bình Xá. Như vậy, trên địa bàn thôn Pò Háng xã Bình Xá đã có dịch tả lợn Châu Phi.

Để tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả không để dịch bệnh phát sinh, lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi trên địa bàn. UBND xã Bình Xá thông báo đến các hộ gia đình trên địa bàn xã như sau:

1. Đối với các thôn chưa phát hiện dịch

Người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh với phương châm “phòng bệnh là chính”; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng, phòng bệnh; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở các thôn, khu phố, các hộ gia đình chăn nuôi, đảm bảo phát hiện nhanh, chẩn đoán chính xác, báo cáo kịp thời và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Khi phát hiện có gia súc ốm, chết bất thường cần báo ngay cho thú y viên, trưởng thôn và UBND xã Bình Xá phối hợp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan. Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; Thực hiện tốt 5 không (*không thả rông lợn; không dáu dịch; không mua, bán, giết thịt, ăn thịt lợn bị bệnh hoặc nghi ngờ bị bệnh, không rõ nguồn gốc; không vứt xác bừa bãi; không cho lợn ăn thức ăn thừa chưa qua nấu chín*); Thường xuyên thực hiện vệ sinh, sát trùng bằng thuốc sát trùng dụng cụ chăn nuôi, khu vực xung quanh, nơi có nguy cơ cao ...; có biện pháp ngăn chặn các loại chim, côn trùng, loài gặm nhấm có thể mang mầm bệnh từ bên ngoài vào; hạn chế khách đi lại, thăm chuồng nuôi để hạn chế nguy cơ mầm bệnh xâm nhiễm; khi phát hiện những bất thường trong đàn lợn ốm chết cần phải báo cáo ngay cho trưởng thôn và UBND xã Bình Xá để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Đối với các thôn đã phát hiện dịch

Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện nhanh, chính xác, kịp thời các ổ dịch, áp dụng các biện pháp kỹ thuật bao vây ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch

bệnh lây lan; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh các hộ gia đình trong địa bàn thôn.

Tổ chức giám sát chặt chẽ tổng đàn lợn trên địa bàn để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp và có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát đối với các cơ sở giết mổ trên địa bàn thôn, xã.

Trên đây là thông báo của UBND xã Bính Xá đến các thôn nhằm kiểm soát tốt tình hình Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã. Đề nghị các trưởng thôn thông tin đến toàn thể người dân trong thôn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Đình Lập;
- Trung tâm dịch vụ NN huyện;
- Trưởng thôn 14 thôn;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đặng Đình Đức